



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 20 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ศธ.ถกกรอบเออร์ลีซันด์แรก27ก.ย.

### เผยขรก.พลเรือนมีสิทธิเข้าร่วม วธ.ไฟเขียวคนมีคุณสมบัติครบ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน นางจรรยาพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาให้ข้าราชการครูเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือเออร์ลีไซท์ไทร์ ว่า คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการในสังกัด ศธ.เข้าร่วมโครงการเออร์ลีไซท์ไทร์ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากทุกองค์กรบริหารหลักใน ศธ. โดยมีตนเป็นประธาน จะประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องนี้นัดแรกในวันที่ 27 กันยายนนี้ โดยจะพิจารณาทั้งในส่วนของข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และข้าราชการในมหาวิทยาลัย โดยในวันเดียวกันนี้ตนได้ทำหนังสือขอให้ทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) รวมถึงสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้สำรวจข้อมูลว่าแต่ละสถานศึกษามีข้าราชการครูและข้าราชการพลเรือนที่เข้าร่วมโครงการเออร์ลีไซท์ 4 รุ่นที่ผ่านมามีจำนวนเท่าใด และจบในสาขาวิชาใดบ้าง เพื่อดูว่าผู้ที่ออกจากระบบราชการเป็นคนในกลุ่มใดบ้าง รวมถึงให้สำรวจว่าใช้งบประมาณไปเท่าไร เพื่อจัดเป็นเงินขวัญถุงให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยขอให้ส่งข้อมูลกลับมาภายในวันที่ 3 ตุลาคม สำหรับในส่วน of ข้าราชการมหาวิทยาลัย ทราบว่าทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งขอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ แล้วเช่นกัน

"การดำเนินโครงการเออร์ลีไซท์ไทร์ทั้ง 4 รุ่นที่ผ่านมา ในเบื้องต้นมีข้อมูลข้าราชการในสังกัด ศธ. เข้าร่วมโครงการไปประมาณ 59,000 คน โดยส่วนใหญ่ประมาณ 51,000 คนเป็นบุคลากรในสังกัด สพฐ. ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 8,000 คนเป็นบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ" นางจรรยาพร กล่าว

ปลัด ศธ.กล่าวว่า ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้เข้าร่วมโครงการเออร์ลีไซท์ไทร์ครั้งนี้ จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในส่วนของข้าราชการครู ข้าราชการมหาวิทยาลัย และข้าราชการพลเรือน โดยในการประชุมผู้บริหารระดับสูงทั้ง 5 องค์กรบริหารหลักของ ศธ.ที่ผ่านมานายวิจิตร ศรีสอาน รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้ขอให้พิจารณาทบทวนในส่วนของข้าราชการครู เนื่องจาก ศธ.มี ปัญหาขาดแคลนครูจำนวนมากอยู่แล้ว ส่วนข้าราชการพลเรือนอาจจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากรลงตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยจะเร่งจัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ตามที่นายวิจิตรมอบนโยบายไว้

ด้านคุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตนได้มอบหมายให้นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัด วธ. รวบรวมข้อมูลข้าราชการ วธ.ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเออร์ลีไซท์ไทร์ โดยหลักการจะเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบทุกคนมีสิทธิเข้าร่วม

โครงการอย่างเท่าเทียมกัน เพราะถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล ประกอบกับที่ผ่านมา วธ.ไม่ได้ประสบ  
ปัญหาขาดแคลนบุคลากรเหมือนกับ ศธ. เพราะอัตราไม่ถูกยุบไปด้วย อย่างไรก็ตาม จะ  
พิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งหลังจากได้รับข้อมูลจากปลัด วธ.แล้ว

หน้า 26